

ด่วนที่สุด

ที่ พร ๐๐๒๓.๒/ว ๕๖๓๒



ศาลากลางจังหวัดแพร่
ถนนไชยบูรณ์ พร ๕๕๐๐๐

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง การสรรหาพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ

อ้างถึง ประกาศคณะกรรมการสรรหาพนักงานส่วนตำบลจังหวัดแพร่ เรื่อง การรับสมัครสรรหาพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาประกาศคณะกรรมการสรรหาพนักงานส่วนตำบลจังหวัดแพร่ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีพนักงานส่วนตำบลผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร จำนวน ๑ ฉบับ
๒. ประกาศคณะกรรมการสรรหาพนักงานส่วนตำบลจังหวัดแพร่ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอผลคะแนนการสรรหาและกระดาษคำตอบพนักงานส่วนตำบลผู้เข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ได้มีประกาศคณะกรรมการสรรหาพนักงานส่วนตำบล จังหวัดแพร่ เรื่อง รับสมัครสรรหาพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๗ และประกาศคณะกรรมการสรรหาพนักงานส่วนตำบลจังหวัดแพร่ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศรับสมัครสรรหาพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ การดำเนินการสรรหาได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประธานคณะกรรมการสรรหาพนักงานส่วนตำบลจังหวัดแพร่ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาพนักงานส่วนตำบลจังหวัดแพร่ ในคราวการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ จึงประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีพนักงานส่วนตำบลผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ดังมีรายชื่อตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ โดยให้อำเภอเผยแพร่ประกาศ ณ ที่ว่าการอำเภอ พร้อมทั้งแจ้งองค์การบริหารส่วนตำบลเผยแพร่ประกาศบนเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบล และปิดประกาศในที่เปิดเผย รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชัยสิทธิ์ ชัยสัมพันธ์ผล)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

ประธานคณะกรรมการสรรหาพนักงานส่วนตำบลจังหวัดแพร่

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

โทรศัพท์ ๐-๕๕๕๓-๔๑๑๙ ต่อ ๒๐๑